



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi thân ái gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm học vừa qua, giáo dục nghề nghiệp đã triển khai nhiều nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng, nhất là việc hoàn thiện thể chế hướng dẫn triển khai Luật giáo dục nghề nghiệp, gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp ngày càng được tăng cường, chuẩn hóa theo hướng tiếp cận trình độ khu vực ASEAN và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 tổ chức tại Thái Lan vừa qua, Đoàn Việt Nam đạt thành tích xuất sắc, xếp thứ 3 toàn đoàn trong 10 nước dự thi, tiếp tục khẳng định vị thế của nước ta trên đấu trường kỹ năng nghề của khu vực. Tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018, nhiều thầy giáo, cô giáo được tôn vinh là những tấm gương điển hình về “Thực tâm, thực tài, thực nghề”, “Gương mẫu, sáng tạo, đổi mới” trong tư duy sư phạm và phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương những cống hiến to lớn của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp nước nhà.

Năm học 2018-2019 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đứng trước những thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa; phải khẳng định được vai trò chủ đạo, then chốt trong cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho thị trường lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để làm được điều đó, mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng và

thực hành, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp ở mọi khâu của quá trình đào tạo; tăng cường năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, tăng tỷ lệ nhà giáo có năng lực giảng dạy tích hợp...; mỗi nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đổi mới tư duy sư phạm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, áp dụng hiệu quả phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của nhà giáo để góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái!



Đào Ngọc Dung

**Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội**